



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: อัปเดตข้อมูลอัตราดอกเบี้ย	ข่าวสด
2. คอลัมน์: หุ่นเด่น: 'ภาวะตลาดอ่อนแอ'	แนวหน้า
3. "ธรรมนัส"ปลื้มราคายางทะลุ90บาท	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
4. นายกาดันราคายางพุ่งต่อ ปลื้มโลละ90บ.	มติชน
5. 'ไซยา'แก้ปมโครงการโคบาลฯที่ปัตตานี	แนวหน้า
6. ราคายางทะลุ 90 บาท-รอบ 7 ปี	ข่าวสด
7. ทน.ผู้ตรวจฯถกแผนปี2567 ตรวจหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯระบบส่งเสริม...	แนวหน้า
8. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าท้าทายดิน: ดันเกษตรผสมผสานบนพื้นที่สูง	ไทยรัฐ
9. กุหลาบตัดดอกบ้านท่าศาลา อาชีพเสริมมาแรงปลดหนี้เกษตรกร	ข่าวสด
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. 'กลุ่มข้าวหอมดอกฮ้าง'เพิ่มรายได้เกษตรกร	เดลินิวส์
12. 'ก๊าซเรือนกระจก'จากการทำนา ทำ'ส่งออกข้าวไทย'อาจไร้ที่ยืน	กรุงเทพธุรกิจ

\*\*\*\*\*

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: พุธที่ 14 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12160

หน้า: 5(กลาง)

Col.Inch: 7.04

Ad Value: 7,744

PRValue (x3): 23,232

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ข่าวก้าวเศรษฐกิจ: อัปเดตข้อมูลอัตโนมัติ



## อัปเดตข้อมูลอัตโนมัติ

น.ส.กาญจนา ขวัญเมือง รอง

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) กล่าวว่า การให้บริการข้อมูล

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน (ราคา ณ ตลาด

กลาง และ ณ ตลาดที่สำคัญ) และรายสัปดาห์/รายเดือน (ราคา  
ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา) นั้น ทาง สศก.ได้พัฒนารูปแบบ  
การรายงานราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญรายวัน และรายสัปดาห์  
เพื่อให้การใช้งานเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และมีการอัปเดตข้อมูลแบบ  
อัตโนมัติ โดยใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ [nabc.go.th](http://nabc.go.th)



## 'ภาวะตลาดอ่อนแอ'

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคจีไอ (ประเทศไทย) วิเคราะห์หุ้นบริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ หรือ GLOBAL ถึงแม้ว่ายอดขาย same store sales ของ GLOBAL จะหดตัวลง 12.3% ใน 4Q66 (ทำให้ SSS ปี 2566 ติดลบที่ -10.8%) แต่โมเมนตัมของยอดขายเริ่มดีขึ้น MoM ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 โดย SSS ในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ลดลงประมาณ 7-8% (อัตราการหดตัวดีขึ้น MoM) ทั้งนี้ เนื่องจากอุปสงค์มีแนวโน้มจะอ่อนแอ (จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) รายได้ภาคเกษตรของไทยในเดือนมกราคม 2567 ลดลงอีก 1% YoY หลังจากทีลดลง 2% YoY ในปี 2566) ดังนั้น SSS จึงอาจจะหดตัวในระดับเลขตัวเดียวกลางๆ ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ เราคาดว่า SSS น่าจะดีขึ้นในไตรมาสต่อไป ตามอุปสงค์ที่ฟื้นตัวขึ้นจากการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล ทั้งนี้ ยอดเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ เดือนมีนาคม 2567 อยู่ที่ 11.8% ของงบลงทุนรวม ซึ่งน่าจะเป็นเพราะความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล

อัตรากำไรขั้นต้นของ GLOBAL ในปี 2566 ลดลง 20bps YoY มาอยู่ที่ 25.6% เนื่องจากราคาเหล็กลดลง เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะดีขึ้น จากการใช้กลยุทธ์ house brand และการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นใน 1Q24 อาจลดลง QoQ เพราะ product mix (น่าจะก่อนไปทางวัสดุก่อสร้างตามปัจจัยฤดูกาล) แต่ยังคงจะเพิ่มขึ้น YoY

เราปรับสมมุติฐานในการทำประมาณการกำไรปี 2567 ดังนี้ i) same store sales ii) อัตรากำไรขั้นต้น iii) การขยายสาขา และ iv) สัดส่วน SG&A ต่อยอดขาย (Figure 4) ซึ่งทำให้ประมาณการกำไรปี 2567F ของเราลดลงจากเดิม 2% โดยเราคาดว่ากำไรสุทธิของ GLOBAL ในปี 2567F จะโต 9% และ ปี 2568F จะโต 6%

เราปรับลดราคาเป้าหมายสิ้นปี 2567 จากเดิม 17.20 บาท เหลือ 16.20 บาท อิงจาก PER ที่ 29.0x (ค่าเฉลี่ยในอดีตระหว่าง GLOBAL กับคู่แข่งในประเทศ -0.5 S.D.) เพื่อสะท้อนถึง i) การปรับประมาณการกำไร และ ii) การจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้ เรายังคงคำแนะนำ "ถือ" GLOBAL

ปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจจะลดตัวลง, ขยายสาขาได้น้อยกว่าที่วางแผนเอาไว้, ราคาพืชผลอ่อนแอ, ภัยธรรมชาติ, สินค้าค้างสต็อกเป็นจำนวนมาก

**กัมา : เคจีไอ (ประเทศไทย)**



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์

# “ธรรมนัส”ปลื้มราคายางทะลุ90บาท

ผู้จัดการรายวัน360° – ยางพาราพุ่งทะลุ 90 บาท สูงสุดในรอบ 7 ปี “ธรรมนัส” กำชับจัดการยางพาราอย่างรอบด้าน ยกเป็นผลงาน ก.เกษตร

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึง สถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบันที่ปรับตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดราคาที่ยกขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพารา ของ กยท. พุ่งทะลุ 90 บาทไปแล้ว ซึ่งราคาซื้อขายยางแผ่นรมควัน อยู่ที่ 90.09 บาท/กก. ถือเป็นราคาสูงสุดในรอบ 85 เดือน (7 ปี 1 เดือน) โดยปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับสั่งการให้นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย มุ่งดำเนินงานสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา นอกเหนือจากการผลิตยางธรรมชาติ และ

ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา โดยสร้างแหล่งรายได้ให้กับเกษตรกร ผ่านกระบวนการซื้อ – ขาย แลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นฐานการดูดซับก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร เพื่อบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ ตามนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ได้ในปี ค.ศ. 2065

ทั้งนี้ ยางพาราที่เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสามารถช่วยลดการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกได้ จึงเป็นแนวทางเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการขายคาร์บอนเครดิตในสวนยาง โดยหากคำนวณจากพื้นที่สวนยาง

ในประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ทั้งหมดกว่า 20 ล้านไร่ สามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 80 ล้านตัน โดยใช้สูตรการคำนวณแอลโลเมตรี ตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนด คิดเป็นรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต รวมเป็นมูลค่ากว่า 24,000 ล้านบาท (ราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิต เฉลี่ย 300 บาท/ตัน )

โฆษกกระทรวงฯ เปิดเผยว่า ราคายางที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 7 ปี ถือเป็นข่าวดีที่สอดคล้องกับแนวทางตามนโยบายของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นผลงานในรอบ 6 เดือน ให้เกิดเป็นรูปธรรม ภายใต้นโยบาย “เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน อันจะนำประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ.

# นายกษัตริย์ราคาขายพุ่งต่อ ปลื้มโลละ 90บ.

ททท.ชี้เงินแห่มาไทย 3 เท่า  
อานิสงส์จากวีซ่าฟรีถาวร  
'สอท.' ตีอรบ. ตรึงดีเซลต่อ  
เฮยางทะเล 90 บาท/กก. สูงสุดในรอบ 7 ปี  
นายกษัตริย์ราคาขึ้นอีก ททท.ปลื้มวีซ่าฟรีถาวรดันจีน  
เที่ยวไทยเพิ่ม 3 เท่า แงงกัชาติคลอดมาตรการแก้หนี้  
เรื้อรัง ตั้งเป้าจบใน 5 ปี (อ่านต่อหน้า 7)

## ยางพุ่ง

### คลอดเกณฑ์แก้หนี้เรื้อรัง 1 เม.ย.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) น.ส.อรมนต์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงิน ธปท. สรุปประเด็น Media briefing แงงกัชาติชวนคุย #แก้หนี้ยังยืน Ep.2 ทางเลือกปิดจบหนี้เรื้อรัง ว่าตามที่ ธปท.ออกหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นการยกระดับการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินจากการขอความร่วมมือ เป็นกำหนดให้สถาบันการเงินต้องดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหาชำระหนี้ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ และช่วยเหลือลูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นหนี้เรื้อรังให้ปิดจบหนี้ได้ รวมถึงคุ้มครองสิทธิลูกหนี้ ซึ่งบางส่วนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้รายย่อยและ SMEs ที่มีปัญหาชำระหนี้ทั้งก่อนเป็นหนี้เสีย (non-NPL) และ

หลังเป็นหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) อย่างน้อย 1 ครั้ง การคุ้มครองสิทธิลูกหนี้ให้เป็นธรรมยิ่งขึ้น เช่น ห้ามคิดค่าปรับได้ก่อนสินเชื่อก่อนกำหนด (prepayment fee) สำหรับสินเชื่อรายย่อย (ยกเว้นกรณีรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านภายใน 3 ปีแรก)

น.ส.อรมนต์กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 ลูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt: PD) ที่เป็นกลุ่มเปราะบางจะได้รับความช่วยเหลือให้ปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นและลดภาระดอกเบี้ย โดยลูกหนี้ที่เข้าข่ายเรื้อรัง คือ ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประเภทวงเงินหมุนเวียน (ไม่รวมสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล และบัตรเครดิต) ที่ไม่เป็นเอ็นพีแอล และชำระดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นที่ชำระมาทั้งหมดเป็นระยะเวลา 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. ลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาหนี้เรื้อรัง (general PD) คือ ลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวมมาแล้ว 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี โดยลูกหนี้จะได้รับการแจ้งเตือน เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมให้จ่ายชำระหนี้เพิ่มเติมและพิจารณาขอความช่วยเหลือให้

สามารถปิดจบหนี้เร็วขึ้นได้ และ 2. ลูกหนี้ที่เป็นหนี้เรื้อรัง (severe PD) คือ ลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวมมาแล้ว 5 ปี และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท สำหรับลูกหนี้สถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือน้อยกว่า 10,000 บาท สำหรับลูกหนี้ส่วนบุคคล โดยลูกหนี้จะได้รับการแจ้งเตือน และสมัครใจเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง (opt-in) ด้วยการเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อผ่อนชำระเป็นงวด (installment Loan) ให้ปิดจบหนี้ได้ภายใน 5 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงไม่เกิน 15% ต่อปี

"ลูกหนี้จะต้องปิดวงเงินสินเชื่อที่เข้าร่วมมาตรการ เพื่อให้ปิดจบหนี้ภายใต้มาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการรายงานประวัติข้อมูลเครดิตว่าได้เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม หากมีลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการและเกิดปัญหาผ่อนต่อไม่ไหว ลูกหนี้จะออกจากมาตรการ โดยเจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้เข้าปรับโครงสร้างหนี้แทน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาดอกเบี้ยเป็นรายกรณี" น.ส.อรมนต์กล่าว

### มุ่งปิดจบหนี้เรื้อรังบุคคล

น.ส.อรมนต์กล่าวว่า มาตรการปิดจบหนี้เรื้อรังจะเน้นช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประเภทวงเงินหมุนเวียนที่จ่ายขั้นต่ำมานาน ซึ่งมีความตั้งใจจะปิดจบหนี้และสมัครใจในการเข้าร่วมมาตรการ สำหรับลูกหนี้กลุ่มอื่นๆ ที่มีปัญหาในการชำระหนี้สามารถติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอรับความช่วยเหลือ โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้เกณฑ์ Responsible Lending หรือแนวทางอื่นๆ ภายใต้การแก้หนี้ของ ธปท.

น.ส.อรมนต์กล่าวว่า ธปท.จะกำกับดูแล

ผู้ให้บริการอย่างใกล้ชิด ติดตามและผลักดันให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามเกณฑ์ Responsible Lending อย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกหนี้ได้รับการช่วยเหลือที่ทันการณ์ เหมาะสม และได้รับการที่เป็นธรรม โดยในเดือนมีนาคม 2567 จะเข้าตรวจสอบผู้ให้บริการผ่านการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เช่น สุ่มตรวจสอบการปรับโครงสร้างหนี้ ว่าผู้ให้บริการได้ช่วยเหลือแก่หนี้จริง รวมถึงคุณภาพของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ หาก สปท.ตรวจสอบพบประเด็นสำคัญ จะสั่งการให้ผู้ให้บริการแก้ไขทันที และพิจารณาบทลงโทษที่เหมาะสมต่อไป

## ปัจจัยรุมเร้ากดดันค่าตัว

นายอัครเศรณี รัตนนิลกุล อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ระดับ 90.0 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย จาก 90.6 เดือนมกราคม 2567 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของดัชนีพบว่ายอดขายโดยรวม คำสั่งซื้อโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยลบจากอุปสงค์ในประเทศชะลอตัวลงจากความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพและปัญหาหนี้ครัวเรือน ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย ด้านการส่งออก ยังคงชะลอตัวเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ยังอ่อนแอ โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น ประกอบกับปัญหาความขัดแย้งบริเวณทะเลแดง ยังคงยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อการนำเข้า-ส่งออกของไทย โดยเฉพาะตลาดยุโรปและตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังเผชิญปัญหาการแข่งขันด้านการตลาดสูงขึ้น รวมถึงได้รับผลกระทบจากสินค้าราคาถูกที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ ส่งผลให้ยอดขายสินค้าของผู้ประกอบการไทยลดลง ขณะที่ต้นทุนด้านราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น

นายอัครเศรณีกล่าวว่า ส่วนปัจจัยบวก จากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง และผลจากมาตรการยกเว้นวีซ่าฟรี ให้กับนักท่องเที่ยวจีน ภาครัฐลดภาษีสินค้าและได้วัน รวมถึงมาตรการอีซี-อีวีซี (Easy E-Receipt) ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ (ช่วงวันที่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2567) และมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ

## วิตกปัจจัยนอกมากกว่าใน

นายอัครเศรณีกล่าวว่า ทั้งนี้ ในการสำรวจผู้ประกอบการ 1,316 ราย ครอบคลุม 46 กลุ่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 พบว่าปัจจัยที่ผู้ประกอบการกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ 85.1% กังวลเรื่องเศรษฐกิจโลก 74.3% กังวลอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 53.7% กังวลราคาน้ำมัน 48.5% กังวลเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยกังวลลดลง ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะมุมมองผู้ส่งออก โดยความกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และสถานการณ์การเมืองในประเทศตามลำดับ ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 100 เพิ่มขึ้นจาก 98.4 เดือนมกราคม 2567 ปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ และใกล้เข้าสู่ช่วงสงกรานต์ ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคในประเทศ ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ ที่จะเพิ่มขึ้นช่วงไตรมาส 2 ปี 2567 หลังจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ได้รับอนุมัติ ขณะที่ปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในภาคเกษตรและปริมาณน้ำในภาคอุตสาหกรรม

## ส.อ.ท.เสนอรัฐ4ข้อลดต้นทุน

นายอัครเศรณีกล่าวว่า ทาง ส.อ.ท.เป็นห่วงและคิดว่ารัฐบาล ก็ชยันทำงานที่จะช่วยเศรษฐกิจดีขึ้น โดย ส.อ.ท.มีข้อเสนอต่อรัฐบาล 4 ข้อ ได้แก่ 1.ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคในประเทศ โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มีความต่อเนื่องไป นอกจากช่วงสงกรานต์ 2.เสนอให้ภาครัฐต่ออายุมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง โดยตรึงราคาน้ำมันดีเซล ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร และตรึงราคาแก๊สสูงต้มที่ราคา 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2567 และเน้นช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่เดือดร้อน อาทิ กลุ่มแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้าง 3.สนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มสัดส่วน

การจัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เป็นไม่น้อยกว่า 50% ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง จากปัจจุบันที่ให้เพียงเอสเอ็มอี 30% โดยเฉพาะในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4.เสนอให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างเร่งด่วน เพราะต้นทุนดอกเบี้ยเป็นภาระของทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือน ดังนั้น กนง.ควรมองให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายตอบโจทย์กับเศรษฐกิจของไทย ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นการช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพได้

## วีซ่าฟรีจีนมาไทยพุ่ง3เท่า

น.ส.ฐาปณีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 รัฐบาลไทย-จีน ได้ออกมาตรการยกเลิกการตรวจลงตราเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน หรือวีซ่าฟรี เพื่อมุ่งเน้นในการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ โดยได้สั่งการให้ ททท. สำนักงานในประเทศจีนทั้ง 5 สำนักงาน ได้แก่ 1.ปักกิ่ง 2.เซี่ยงไฮ้ 3.คุนหมิง 4.ฉิงตู และ 5.กว่างโจว เพื่อติดตามผลตอบรับหลังการดำเนินมาตรการดังกล่าวจากนักท่องเที่ยวจีน พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ข้อมูลจาก Peoples Daily Online (จีน) และเว็บไซต์ท่องเที่ยวทริปดอทคอม (Trip.com) คาดว่าในปี 2567 นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเดินทางไปจีนเพิ่มขึ้น 2 เท่า และนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้น 3 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2562 ก่อนเกิดโควิด-19 ซึ่งหากดูจากสถิติจะเห็นว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 นักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางมาเที่ยวไทยแล้วกว่า 1 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะจากมาตรการวีซ่าฟรี

## คนไทยเที่ยวจีนโต160%

“ข้อมูลจากซีทริประบุว่า นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นกว่า 30% และจำนวนออเดอร์ของนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าไต้หวันสูงขึ้น 3 เท่าตัว และสูงขึ้น 160% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสัญญาณบวก ถือว่ามาตามคาด จึงมั่นใจจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวไทยได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าบริการ ตามที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านท่องเที่ยว

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 14 มีนาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16804

หน้า: 1 (ขวา), 7, 16

Col.Inch: 168.76 Ad Value: 185,636

PRValue (x3): 556,908

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: นายกษัตริย์ราคายางพุ่งต่อ ปลื้มโลละ90บ.

ระหว่างไทยและจีนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ออกวีซ่าฟรีชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยวจีน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และได้ใช้มาตรการวีซ่าฟรีถาวร เริ่มวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ด้วย” น.ส.รฐาภรณ์ ยักษ์กล่าว

## วีซ่าฟรีถาวรหนุนเที่ยว

น.ส.รฐาภรณ์ ยักษ์กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่า หลังประกาศใช้วีซ่าฟรี ได้แก่ 1.ยอดการจองของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงนี้ยังคงอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากวีซ่าฟรีถือว่าเป็นที่รับรู้ในตลาดมาระยะหนึ่งแล้ว สะท้อนผ่านสื่อมวลชนจีน ต้องการคลิปปริตโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มใช้มาตรการเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ในจีนเพิ่มอีก 2.ภาพรวมผลตอบรับจากการ Sale call agent อยู่ในระดับที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา

(อ่านต่อหน้า 16)

## ต่อจากหน้า 7

## ยางพุ่ง

จึงนับว่าเป็นสัญญาณเชิงบวก และข้อดีคือสามารถผ่าน ตม.ได้โดยไม่ต้องรอ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเดินทางในช่วงนี้กำลังเข้าสู่ช่วงผ่านจุดพีคไปแล้ว บัตรโดยสารจึงมีราคาตกลงอาจส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางด้วยตัวเอง (เอฟไอที) และ Incentive ส่วนกฐิปทวิรัยยังอยู่ในภาวะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

## จองตั๋วบิน-รร.พรวด3เท่า

น.ส.รฐาภรณ์ ยักษ์กล่าวว่า 3.กระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของจีน (CNTA) ของแต่ละมณฑล พบว่ามี Support Policy ค่อนข้างสูงสำหรับ Airline Travel Agent และ Charter Flight ส่งผลให้แต่ละหน่วยงานต้องการส่งเสริมการเดินทางอินบาวด์มากขึ้นด้วย และ 4.ในส่วนของกาหนดการวีซ่าฟรีของไทยในวันแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ยอดการจองตั๋วเครื่องบิน และที่พักในไทย เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า เทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 ปี 2562 และก่อนปี 2562 มียอดจองเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยในส่วนนี้ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความสำคัญและ

สั่งการให้ ททท. ติดตามสถานการณ์ ผลตอบรับ ควบคุมไปกับการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย

## ยางพุ่งทะลุ90บาทในรอบ7ปี

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบันติดตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ราคายางที่ซื้อขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพารา ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พุ่งทะลุ 90 บาทไปแล้ว ซึ่งราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 90.09 บาท/กก. ถือเป็นราคาสูงที่สุดในรอบ 85 เดือน (7 ปี 1 เดือน) โดยปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นต่อไป

น.ส.อัยรินทร์กล่าวว่า ราคายางที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 7 ปี ถือเป็นข่าวดีเคลื่อนแนวทางตามนโยบายของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นผลงานในรอบ 6 เดือนให้เกิดขึ้นรูปธรรม ภายใต้นโยบาย “เกษตรกรต้องอยู่ดี ลินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทวีพยากรณ์เกษตรยั่งยืน” และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน อันจะนำประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

## นายกษัตริย์ราคายางพุ่งต่อ

ที่กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณียางพาราปรับตัวสูงขึ้นก็โลกรัมละกว่า 90 บาท สูงสุดในรอบ 7 ปี ว่า ยางให้ราคาขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะความต้องการใช้ยางพาราทั่วโลกสูงขึ้น ต้องมองว่าทำอย่างไรให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยพยายามหาทางให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น โดยการใช้เกษตรแม่นยำ ใช้น้ำที่ตรงสูตร และอยากให้มาเลเซียเข้ามายางพาราจากประเทศไทย ไม่อยากให้ไทยเป็นเพียงทางผ่าน อย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวว่ารถขนยางพารากว่า 100 คัน จะผ่านประเทศไทยไปยังประเทศเมียนมา เราไม่อนุญาตให้ผ่าน เพราะไม่รู้ว่าจะนำไปส่งจริงหรือนำมาขายใน

ประเทศไทย เมื่อภาคราชการมีความเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังโดยกรมศุลกากร กระทรวงเกษตรฯ และกองทัพ รวมทั้งหลายหน่วยงานไม่ปล่อยให้ยางเถื่อนเข้ามาในประเทศ เชื่อว่าราคายางจะสูงขึ้นได้อีก หวังว่าพี่น้องเกษตรกรไทยจะได้ประโยชน์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

“การที่ยางราคาสูงขึ้นในรอบ 7 ปี ถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทำให้กับพี่น้องประชาชน และพยายามทำให้ดีที่สุดอยู่แล้ว” นายกษัตริย์กล่าว

## แม่ค้าเป็นงหวายใหม่แอล6

นางสุวรรณ หล้าภูเขียว แม่ค้าขายลอตเตอรี่ จ.เลย เปิดเผยถึงกรณีที่กองสลากเพิ่มช่องทางขายหวาย L6 ดิจิทัล ทางเว็บไซต์ โดยจะเริ่มขายวันที่ 17 มีนาคม ว่า จากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลอตเตอรี่ L6 แบบดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์ม โดยใช้ช่องทางเว็บไซต์จำหน่ายสลาก พร้อมรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ นั้น ตนมีอาชีพขายลอตเตอรี่มากกว่า 20 ปี บอกตรงๆ ยังไม่เข้าใจ กองสลากเขาจะขายกันยังไง ถามหลายๆ คนก็ยังไม่เข้าใจซื้อและขายกันอย่างไร

“สับสนมาก พยายามติดตามข่าวแต่ก็อ่านไม่เข้าใจ มันซับซ้อน ลงนั้นลงนี่ไปหมด เพราะเราไม่รู้เรื่องไอที แอปพลิเคชัน สแกนคิวอาร์โค้ด ทำไม่เป็น แต่หากมีการเปิดขายพวกขายลอตเตอรี่ เดินขายไม่มีหน้าร้านคงตายกันหมด เลิกอาชีพขายหวายไปเลย วันนี้กองสลากผลิตพิมพ์สลากเอง ขายเอง จ่ายเงินเอง ชาวบ้านอย่างเราก็คงอดงาน ออกหวาย N3 L6 กองสลากไม่มองคนมีอาชีพขายลอตเตอรี่ที่จริงเราช่วยกองสลากช่วยขายให้แต่ละงวดวันนี้มาเปลี่ยน เพียงแค่แก้ปัญหาการขายสลากเกินราคา ปัญหาที่รู้ว่าจะเกิดจากอะไร ก็จากกองสลากทั้งนั้น การจัดสรรโควตาให้ใครบ้าง ชาวบ้านได้รับไหมวันนี้ พวกเราทำใจแล้ว” นางสุวรรณกล่าว

## 'ไชยา'แก้ปมโครงการโคบาลที่ปัตตานี

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ "โคบาลชายแดนใต้" จากกรณีเกษตรกรร้องส่งโคไม่ตรงปก 2 จุด ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคตันหยงลือละ หมู่ 2 ต.ตันหยงลือละ อ.เมือง จ.ปัตตานี และเกษตรกรกลุ่มบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 1 ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วยนางพาดิมาะ สะดียามู ผวจ.ปัตตานี และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการโคบาลชายแดนใต้ เป็นโครงการระยะ 7 ปี (ปี 2565-2571) เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ จากการ

สร้างแปลงอาหารสัตว์ สร้างโรงเรือนการจัดซื้อแม่โคพื้นเมือง และการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลฟาร์ม เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมส่งออกสินค้าฮาลาลที่มีศักยภาพไปยังตลาดโลกมุสลิม ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าในระยะ 4 ปี โดยในระยะแรกตั้งเป้าหมายให้มีโคในพื้นที่เพิ่มขึ้น 3,000 ตัว และตลอดโครงการจะมีโคที่พร้อมออกสู่ตลาดฮาลาล ไม่น้อยกว่า 50,000 ตัว

นายไชยา กล่าวว่า มุ่งหวังให้อาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพหลักที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ

พร้อมผลักดันให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น โดยมอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์ ดูแลการตรวจรับแม่โคให้ตรงตามคุณลักษณะปลอดโรคปลอดภัย เป็นแม่โคพร้อมท้อง และมีเอกสารรองรับที่มาของโค หากโคตัวใดที่ตรวจรับแล้ว มีปัญหาสามารถส่งกลับมาฟาร์มที่จำหน่ายได้ตามเงื่อนไขสัญญา หรือหากเกษตรกรต้องการจัดซื้อโคด้วยตนเอง สามารถทำได้เช่นกัน สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการจัดทำธนาคารโค-กระบือ ขอให้กรมปศุสัตว์ ดูแลในส่วนนี้ พร้อมนำแนวทางการพัฒนามิคมอุตสาหกรรมทำอาหารแปรรูปส่งตะวันออกกลาง ที่ตัวแทนเกษตรกร เสนอ



แก้ปัญหา : นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการ "โคบาลชายแดนใต้" กรณีเกษตรกรได้รับโคไม่ตรงปกในพื้นที่ จ.ปัตตานี โดยให้กรมปศุสัตว์ เร่งแก้ปัญหา ดูแลการตรวจรับแม่โค สามารถส่งกลับมาฟาร์มได้ตามเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งดูแลเกษตรกรที่ต้องการจัดทำธนาคารโค-กระบือ ด้วย



## ราคายางทะลุ 90 บาท-รอบ 7 ปี

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราว่า ถ้าสุทธราขายงที่ซื้อขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพารา ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พุ่งทะลุ 90 บาทไปแล้ว ซึ่งราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 90.09 บาท/ก.ก. ถือเป็นราคาสูงที่สุดในรอบ 85 เดือน (7 ปี 1 เดือน) และคาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นต่อไป

“ราคาขายที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 7 ปี ถือเป็นกาบับเคลื่อนแนวทางการนโยบายของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นผลงานในรอบ 6 เดือน ให้เกิดเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบาย ‘เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน’ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน อันจะนำประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” น.ส.อัยรินทร์กล่าว

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ว่า อยากให้ราคาขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะความต้องการใช้ยางพาราทั่วโลกสูงขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยพยายามหาทางให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น โดยการใช้เกษตรกรแม่นยำ ไร่ปุ๋ยที่ตรงสูตร และอยากให้มาเลเซียนำเข้ายางพาราจากประเทศไทย “ไม่ยากให้ไทยเป็นเพียงทางผ่าน อย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวว่ามีรถขนยางพารา กว่า 100 คัน จะผ่านประเทศไทยไปยังประเทศเมียนมา เราไม่อนุญาตให้ผ่าน เพราะไม่รู้ว่าจะนำไปส่งจริงหรือนำมาขายในประเทศไทย

เมื่อภาคราชการมีความเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทัพและหลายหน่วยงาน ไม่ปล่อยให้ยางเถื่อนเข้ามาในประเทศ เชื่อว่าศักยภาพของราคาขายจะสูงขึ้นได้อีก หวังว่าพี่น้องเกษตรกรไทยจะได้ประโยชน์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง “การที่ยางพาราราคาสูงขึ้นในรอบ 7 ปีถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทำให้กับพี่น้องประชาชน และพยายามทำให้ดีที่สุดอยู่แล้ว”

# หน.ผู้ตรวจฯถกแผนปี2567 ตรวจหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ

นายปรีชา พันธุ์วา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมพิจารณา ร่างประเด็นการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างประเด็นการตรวจราชการฯ ของหน่วยงานในสังกัด อาทิ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์พิรุณราช) โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูงส่งเสริมการค้าเนื้องานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. กรมการข้าว โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3.กรมชลประทาน การก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 14 แห่ง 4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผลผลิตสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามภารกิจของกระทรวงฯ บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ก่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ จึงกำหนด

แผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย 1.การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ ศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์พิรุณราช) การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง การส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจรจัดการทรัพยากรทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG/Carbon Credit การบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกร การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการขับเคลื่อนและการขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแก้ปัญหาการทำประมง การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ภายใต้ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตามที่สำนักนายกฯ กำหนด ประกอบด้วย การพักรักษาหนี้เกษตรกร การตรวจติดตามเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 2 เรื่อง คือแผนแม่บทประเด็นที่ 5 เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และแผนแม่บทประเด็นที่ 18 เรื่อง การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ตามข้อสั่งการของ รมว. เกษตรฯ และ รมช.เกษตรฯ



## ดันเกษตรผสมผสานบนพื้นที่สูง

ตั้งแต่ปี 2557 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับชาวไทยภูเขา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานไปแล้ว 68,750 ราย ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น เมืองหนาว พืชผักเมืองหนาว เกษตรผสมผสาน 9,091 ไร่ ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว 104 ไร่ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 556 กลุ่ม และส่งเสริมการสร้างเกษตรกรต้นแบบ 264 ราย

ส่งผลให้เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ โดยมีการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ การนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพื้นที่เกษตรของตัวเอง



ทำให้เกษตรกรมีอาหารบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ ทำให้สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการทำการเกษตร มีแปลงไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอก พืชผักเมืองหนาว และพืชสมุนไพรในพื้นที่ กลายเป็นแหล่งกระจายพืชพันธุ์ดี มีเกษตรกรต้นแบบในการขยาย

ผลไปสู่ชุมชน

อีกทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับระบบการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

นายหม่อมเอกมณโฑพงษ์ก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน ที่ปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ที่ทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ มาทำเกษตรแบบผสมผสาน เน้นการให้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เริ่มจากการปลูกพืชผัก ถั่วเขียว ข้าว และพืชผักที่ปลูกหมุนเวียนกัน รวมทั้งปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และจำหน่ายถั่วเขียวแก่ให้กรมพัฒนาที่ดิน รวมรายได้เฉลี่ยปีละ 150,000 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการทั้งหมดในภาพรวมเกือบเท่าตัว นอกจากนี้ยังจำหน่ายข้าว พืชผัก ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดำ และสุกร

และมีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนภายในแปลง โดยทำปุ๋ยหมักจากกากถั่วแดง และนำมูลขี้ไก่ที่เลี้ยงไว้มาใช้ในแปลงข้าว แปลงพืชผัก ใช้แทนแฉกเป็นอาหารสุกรและปลา ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยปีละ 6,000 บาท จนได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรต้นแบบในปี 2564 และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรหรือผู้สนใจ.

**ส-เล-๓**

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 14 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12160

หน้า: 6(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 157.50 Ad Value: 244,125

PRValue (x3): 732,375

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กุหลาบตัดดอกบ้านท่าศาลา อาชีพเสริมมาแรงปลดหนี้เกษตรกร



หลากหลาย

13

กุหลาบตัดดอกบ้านท่าศาลา  
อาชีพเสริมมาแรงปลดหนี้เกษตรกร

# กุหลาบตัดดอกบ้านท่าศาลา อาชีพเสริมมาแรงปลดหนี้เกษตรกร



ด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงแห่งแล้งกันดาร ขาดแหล่งน้ำ ชาวบ้านมีทางเลือกเดียว คือ ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง และยางพารา แต่ทว่า ปัญหาหนี้สินก็พอกพูนขึ้นทุกวันสำหรับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย กระทั่งปี 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เข้าไปช่วยเหลือดำเนินการสนับสนุน ขุดสระน้ำเพื่อ

เป็นแหล่งเก็บกักน้ำภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง และพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์

จากนั้นคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลา หรือร่วมกับทีมงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนได้ข้อสรุปว่า จะส่งเสริมอาชีพปลูกกุหลาบตัดดอกให้กับสมาชิก เนื่องจากเป็นไม้ดอกปลูกง่าย ไร่

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 14 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12160

หน้า: 6(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 157.50 Ad Value: 244,125

PRValue (x3): 732,375

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: กุหลาบตัดดอกบ้านท่าศาลา อาชีพเสริมมาแรงปลดหนี้เกษตรกร



โรคแมลงรบกวน ที่สำคัญ ความต้องการของตลาดสูงมาก

จึงเป็นที่มาของแปลงนำร่องต้นแบบปลูกกุหลาบตัดดอก สายพันธุ์ฮอลแลนด์และฮังการี ของนายอัศวิน ศรีบุรินทร์ เลขาธิการกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลา บนเนื้อที่ 4 ไร่ ไร่ละ 1,000 ต้น เมื่อปลายปี 2563 ปัจจุบันเก็บเกี่ยวผลผลิตตัดดอก ทุกวัน

โดยมีพ่อค้าทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดมารับซื้อถึงแปลงปลูก สร้างรายได้เฉลี่ยวันละ 5,000-20,000 บาท

**พ.** ดร.วิไลพร พานกระดิ่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เล่าถึงโครงการปลูก กุหลาบตัดดอกของกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลา ในฐานะหัวหน้า โครงการที่ดูแลกลุ่มนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นปี 2563 ว่า

ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมทั้งสภาพพื้นที่ และภูมิ

อากาศ เป็นไม้ดอกซึ่งเป็นที่ต้องการของ ตลาด ให้ผลตอบแทนเร็ว มีอายุการ เก็บเกี่ยวยาวนานถึง 5 ปี และสามารถ กินทุนภายใน 1 ปี

จึงได้ปรึกษาทางเกษตรจังหวัดและ เกษตรที่สูง ผู้มีความรู้ ต่างเห็นตรงกันว่า ปลูกกุหลาบตัดดอก น่าจะเป็นอาชีพเสริม รายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างดี เนื่องจากในพื้นที่อำเภอภูเรือยังไม่มีใคร ปลูกมาก่อน จะมีก็เพียงกุหลาบหนู ซึ่งจำหน่ายแบบทั้งต้นทั้งดอกเท่านั้น

“กุหลาบตัดดอกส่วนใหญ่จะมีแต่โซน ภาคเหนือ ที่อำเภอภูเรือมีกลุ่มนี้เป็น กลุ่มแรกที่ปลูกกุหลาบตัดดอกขาย ส่วน



การตลาดจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงแปลง ปลูกทั้งพ่อค้ารับซื้อ ไม้ดอกไม้ประดับใน พื้นที่ และจากต่างจังหวัด อุดรฯ ขอนแก่น หนองคาย พ่อค้ากลุ่มนี้จะมีมอเตอร์แจ่ง มาก่อน ตอนนี้งุหลาบตัดไม่พอขาย ราคา เฉลี่ย 2-5 บาทต่อดอก”

หลังประสบความสำเร็จในการส่งเสริม

อาชีพแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลา ปลูกกุหลาบตัดดอก เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้แล้ว ในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวชุมชน เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาชมสวนดอกกุหลาบ ถ่ายรูปเช็คอิน สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนด้วย ส่วนกลุ่ม ตกเถิดก็จะไม่ทิ้ง แต่จะนำมาแปรรูปเป็นถุงหอม จำหน่ายสร้าง รายได้อีกทางหนึ่ง

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 14 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12160

Col.Inch: 157.50 Ad Value: 244,125

หน้า: 6(บนซ้าย), 13

PRValue (x3): 732,375

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กุหลาบตัดดอกบ้านท่าศาลา อาชีพเสริมมาแรงปลดหนี้เกษตรกร



“กุหลาบตกเกรด เราจะไม่มีทิ้งเลย นำมาแปรรูปขายได้หมด ตอนนี้จะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในกระทรวงเกษตรฯ เอง และหน่วยงานภายนอก มาถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มเติม เพราะขณะนี้สมาชิกเกษตรกรในพื้นที่เห็นแล้วว่า ปลูกกุหลาบตัดดอกสามารถปลดหนี้ได้จริง”

ขณะที่ นายอภิไท มังธานี สหกรณ์จังหวัดเลย เผยว่า ในจังหวัดเลยมีสหกรณ์การเกษตรทั้งหมด 108 แห่ง มีหนี้ค้างประมาณหนึ่ง แต่เราได้ดำเนินการแก้ไขมาตั้งแต่ปี 2562 เริ่มจากแก้หนี้สหกรณ์ใหญ่ๆ ก่อน จากนั้นก็ขยายผลไปที่สหกรณ์ขนาดย่อม

“ผมย้ำเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาว่า การแก้ไขหนี้ คือ การสร้างรายได้ การสร้างรายได้ก็มาจากการส่งเสริมอาชีพ เช่น เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เป็นต้น เพราะการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเหล่านี้ให้มีรายได้ย่อมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระต่อไป โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต” นายอภิไทกล่าว

ตัวอย่างที่เห็นชัดเจน คือ กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลา ที่ทางกลุ่มสนับสนุนให้สมาชิกปลูกกุหลาบตัดดอก แม้จะเป็นอาชีพเสริม แต่ก็สามารถทำรายได้หลักให้กับตัวสมาชิก จนสามารถนำเงินมาชำระหนี้ค้างได้ 100% ในวันนี้

จากนี้ก็ขยายผลไปยังสมาชิกสหกรณ์กลุ่มอื่นต่อไป เนื่องจากกุหลาบ

เป็นไม้ดอกที่ทำเงิน และมีรายได้จากการตัดดอกขายได้ทุกวัน

“อำเภอภูเรืออยู่ในหุบเขาอากาศเย็นสบายทั้งปี กุหลาบชอบอากาศเย็น เพียงแต่ที่ผ่านมาจากหน้า พอดีมีโครงการสนับสนุน



สินเชื่อระบบน้ำ เกษตรกรเขาก็ตอบรับทันที ตอนนี้ปรากฏว่าอาชีพเสริมมาแรงกว่าอาชีพหลัก อย่างยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง เพราะรายได้ดีกว่า ส่วนตัวอื่นกำลังหารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อมาวิจัยตลาดไม้ดอกไม้ประดับตัวอื่นด้วย แต่ตอนนี้ขอกุหลาบเป็นไม้ดอกไม้ประดับก่อน” นายอภิไทกล่าว

สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกกุหลาบให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลา ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยนั้น เป็นโครงการจัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกเป็นเป้าหมายหลัก

ในปี 2564 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน 31 ราย รวมมูลค่าทั้งสิ้น 844,522 บาท จนปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 1 มี.ค. 2567) กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลาสามารถเก็บหนี้ค้างชำระได้เต็มจำนวนคิดเป็น 100% ของหนี้ค้างชำระทั้งหมด

ส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลาได้และยังมีรายได้มีเงินออมเพิ่มขึ้น

ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น



เกษตรวันนี้.....● ขอเชิญชวนเกษตรกรชาวอำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ส่ง “ผักหวานป่า และ เห็ดกหอม” เข้าประกวดในงาน “เทศกาลของดีบ้านหมอ ผักหวานป่า เห็ดกหอม ประจำปี 2567” ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ 0-3620-1137 ในวันและเวลาราชการ

โดยงานจัดใน วันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ วัดปญฺญาภิรมย์ ตำบลสร้างโคก อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี.....● อีกเรื่อง ส.ป.ก. จะดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม หลักสูตร ศิลปอาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว) รุ่นที่ 99 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 35 ราย ผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สอบถาม และสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ ส.ป.ก.บุรีรัมย์ เลขที่ 67/20 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทร. 0-4461-2358 ต่อ 14 ยื่นใบสมัครภายใน วันที่ 22 มีนาคม 2567.....●

นายกฯ หล้าปลี

## 'กลุ่มข้าวหอมดอกอ้ง'เพิ่มรายได้เกษตรกร

นายดาวิทย์ พุทธิไสย เลขาธิการคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเล็งสังสามัคคี จำกัด บ้านโคกสะอาด ตำบลอุ้นจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร บอกว่า สหกรณ์เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ด้วยเงินทุนก้อนแรก 3,500 บาท จากการซื้อหุ้นของกรรมการและสมาชิก จากนั้นก็ได้ดำเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันยอมรับว่าปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา คือ การขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการบัญชีจึงได้พยายามเรียนรู้จากการไปศึกษาดูงานตามสหกรณ์ต่าง ๆ และนำมาปรับใช้กับสหกรณ์ฯ ของเราเอง และโชคดีที่มีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสกลนคร และที่สำคัญชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย คอยให้คำแนะนำเป็นที่เล็งใ้เราตลอดมา นอกจากนี้สิ่งที่ทำให้เราก้าวหน้ามาจนวันนี้ได้ก็เป็นเรื่องเบญจคุณธรรมเครดิตยูเนียน ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจและไว้วางใจกัน ทำให้สามารถขับเคลื่อนสหกรณ์มาจนถึงวันนี้

“วันนี้มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่ 120 ล้านบาท มีสำนักงานเป็นของตัวเองและที่ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือการถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนากระบวนการข้าว สมาชิกสหกรณ์กว่า 90% มีอาชีพทำนาอาศัยน้ำฝนทำได้ปีละครั้งแต่ที่เรายูอยู่ได้เพราะเรานำผลผลิตข้าวที่ได้มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็น



ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลายภายใต้แบรนด์ “กลุ่มข้าวหอมดอกอ้ง” ปัจจุบันสหกรณ์เครดิตยูเนียนเล็งสังสามัคคี จำกัด มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหลายชนิด นอกจากข้าวหอมบรรจุงู กูละ 1 กิโลกรัม สนนราคา 120 บาท มีทั้งข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวหอมนิล ข้าวหอมแดง ตลอดจนข้าวหอมพื้นเมืองสายพันธุ์ต่าง ๆ มากกว่า 300 สายพันธุ์ แล้วยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว อาทิ สบู่ข้าว น้ำมันรำข้าว ครีมบำรุงผิว

“การทำนาปลูกข้าวพื้นเมืองหอม

ดอกอ้งของสมาชิกสหกรณ์ เราจะทำาแบบประณีตดั้งเดิมอินทรีย์ 100% แล้วก็ยังร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสกลนคร มาทำการวิจัยสารอาหารจากข้าวแต่ละชนิด เพื่อให้เหมาะกับผู้บริโภค เช่น ข้าวเหนียวแดงเหมาะกับคนเป็นโรคเบาหวาน ข้าวอับน้อยเหมาะกับผู้บริโภคที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง อย่างนี้เป็นต้น”





น.ส.ยุพดี สารทอง สหกรณ์จังหวัด  
สกลนคร กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดสกลนคร  
มีสหกรณ์ 89 แห่งมีสมาชิกทั้งสิ้น 175,288  
คน มีปริมาณธุรกิจรวมของสหกรณ์  
กว่า 37,987 ล้านบาท มีกลุ่มเกษตรกร 77  
กลุ่ม มีสมาชิกทั้งสิ้น 6,135 คน ปริมาณ  
ธุรกิจรวมของกลุ่มเกษตรกรกว่า 241.75  
ล้านบาท โดยเฉพาะสหกรณ์เครดิต  
ยูเนียนเล็งฮ้างสามัคคี จำกัด มีความโดดเด่น  
ในเรื่องความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจาก  
สมาชิกสูงมาก สหกรณ์จึงไม่ค่อยมีปัญหา  
ในเรื่องหนี้ เนื่องจากสมาชิกมีรายได้  
สามารถส่งคืนได้ในเวลาที่กำหนด นอกจาก  
นั้นแล้วสหกรณ์แห่งนี้ยังเป็นที่ปรึกษา  
ทางการเงินที่ดีแก่สมาชิก โดยมีทั้งการ  
ให้ความรู้ทางการเงินก่อนการเป็นสมาชิก  
การจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาทางการเงิน  
ตลอดจนการวางแผนการใช้จ่ายเงินของ  
สมาชิกและการส่งเสริมการจัดทำบัญชี  
ครัวเรือน.



'ก๊าซเรือนกระจก'จากการทำนา  
ทำ 'ส่งออกข้าวไทย' อาจไร้ที่ยืน  
> 5

# 'ก๊าซเรือนกระจก'จากการทำนา ทำ 'ส่งออกข้าวไทย' อาจไร้ที่ยืน



14/3/2567  
กรุงเทพธุรกิจ

โครงสร้างพื้นที่การเกษตรของไทย

พื้นที่ทำการเกษตร 149.75 ล้านไร่

พื้นที่ทำนาข้าว 65.41 ล้านไร่ (คิดเป็นสัดส่วนถึง 43.68%)

อายุเฉลี่ยเกษตรกรไทย

เกษตรกรสูงวัยอายุ 60 ปี : มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 13% เป็น 19%  
= อายุเฉลี่ยของเกษตรกรในปี 2561 = 58 ปี



การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas)

วิธีการขังน้ำในนาข้าว

การทำนา : 55% ของภาคเกษตรทั้งหมด  
: 8% ของประเทศไทย



การปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) เกิดจาก: ไส้หรือ  
สูงกว่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถึง 28 เท่า

ที่มา : กรมการข้าว, สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## ▶ ปรานี หมีบนแพงวาริ กรุงเทพธุรกิจ

ประเทศไทยใช้พื้นที่ทำการเกษตร 149.75 ล้านไร่ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่สำหรับการทำนาข้าวมากที่สุด มีจำนวน 65.41 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนถึง 43.68% ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งประเทศ ซึ่งให้เห็นว่าการทำงานมีนัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงกว้างถึงระดับท้องถิ่น

นอกจากนี้ ไทยมีการส่งออกข้าวที่ทำรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีมากกว่าแสนล้านบาท แต่รายได้ส่วนนี้อาจถูกหักหายจากเงื่อนไขทางการค้าที่ว่าด้วยมาตรการคาร์บอนเป็นศูนย์ ซึ่งหลายประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรปกำลังนำเงื่อนไขมาใช้ ผ่านการเก็บภาษีคาร์บอนสำหรับสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง หรือที่เรียกว่า CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) แม้สินค้าข้าวจะไม่อยู่ในกลุ่ม

สินค้านำร่อง 7 รายการที่จะต้องรายงานสัดส่วนการปล่อยคาร์บอน แต่ในทางปฏิบัติสินค้าเกือบทุกชนิด ไม่เว้นแม้แต่ "ข้าว" ก็จะไม่รอดพ้นไปได้แน่

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ไทยมีความเสี่ยงที่จะต้องจ่ายภาษีนำเข้าข้าว หากส่งไปตลาดยุโรป ในอัตรามากกว่า 200 ยูโรต่อตัน หากประเทศไทยยังไม่ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องการลดคาร์บอนจากการทำนา ซึ่งต่างจากเวียดนามที่เริ่มใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการปลูกข้าวแล้วในวงกว้าง

โดยเป้าหมายอย่างหนึ่งของแผนพัฒนาข้าวของเวียดนามคือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากท้องนา ว่าด้วยการลดก๊าซมีเทนที่มีสัดส่วนการสร้างก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าคาร์บอนทั่วไปถึง 28 เท่า ซึ่งจะทำให้เวียดนามสามารถตอบโต้ภัยการค้าในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการปลูกข้าวของเวียดนามยังมีเรื่องการเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ ซึ่งปัจจุบันเวียดนามทำได้สูงเป็น 2 เท่าของไทย คือ เฉลี่ย 900 กิโลกรัม (กก.) ต่อไร่ ขณะที่ไทยอยู่ที่ 450 กก.ต่อไร่

ร.ต.ท.เจริญ กล่าวอีกว่า ในทางปฏิบัติแม้ไทยจะมีการทำนาเพื่อลดคาร์บอนแล้ว แต่ยังเป็นการทำนาที่ปล่อยคาร์บอนในปริมาณที่ไม่น้อยเกินไป Impact ได้มากเท่าที่ควร ทำให้ไม่สามารถอ้างอิงว่าไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แล้ว ดังนั้นในอนาคตเท่ากับว่าไทยยังไม่สามารถตอบโต้ภัยการค้าที่มีในอนาคตได้

นอกจาก การปรับวิธีการปลูกข้าวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่จะได้รับประโยชน์คือ การทำนาแบบแห้งสลับเปียก จะทำให้การใช้น้ำลดลง เป็นการลดต้นทุนการจัดการน้ำของประเทศเพื่อการทำงานและลดต้นทุน

ให้ชาวนาดูด้วย

ทั้งนี้ การพัฒนาวิธีการปลูกข้าวดังกล่าวนี้ สามารถทำควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตได้อีกด้วย เพราะในอนาคต ต้นทุนข้าวไทยจะยิ่งสูงขึ้น ทั้งปัจจัยต้นทุนการผลิตโดยทั่วไปแล้ว ยังมีปัจจัยความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านอาหาร เพราะปัจจัยพื้นที่การเพาะปลูกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และปัจจัยอายุเฉลี่ยของชาวนาไทยที่สูงขึ้นทั้งสัดส่วนและอายุที่เข้าใกล้ 60 ปีมากขึ้นทุกปี

“การจะปรับวิธีการปลูกข้าว ส่วนหนึ่งต้องใช้พื้นที่ในแบบนาแปลงใหญ่ ที่เป็นนาแปลงใหญ่จริงๆ คือ มากกว่า หมีนไร่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์เพราะปัจจุบันแม้จะมีการตระหนักและพยายามปรับตัวทั้งวิธีการปลูกและการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้วก็ตามแต่สัดส่วนการปฏิบัติจริงยังต่ำมากทำให้ภาพรวมการผลิตข้าวไทยจึงเท่ากับว่าแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย”

อย่างไรก็ตาม การทำนาปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ประมาณ 55% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรทั้งหมด หรือคิดเป็น 8% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทย ซึ่งการศึกษาในเขตชลประทานพบว่า วิธีการขังน้ำในนาข้าวซึ่งเป็นวิธีปกติของการทำนาในประเทศไทยส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในอัตราที่สูงกว่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

(CO2) ถึง 28 เท่า

สำหรับแนวทางการปรับวิธีการปลูกข้าว เบื้องต้น กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงการทำนาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย จึงพัฒนาความร่วมมือและแนวทางในการแก้ปัญหาข้างต้น โดยดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA) เป็นวิธีการทำนาแบบใหม่ที่เรียกว่าการทำนาแบบแห้งสลับเปียก

การปรับวิธีการทำนา ก็เหมือนการปรับวิถีชีวิตใหม่ แต่ผลที่ได้รับก็มากกว่าแค่การปลูกข้าว แต่เป็นการสร้างกลไกเพื่อรับมือกับเงื่อนไขใหม่ทางการค้าโลกให้ข้าวไทยยังมีที่ยืนเป็นอันดับต้นๆของโลกได้ต่อไป